
จ้ีศธ.พัฒนาอาชีวศึกษา สรางแรงงานรับอาเซียน 

  

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ นายสมพงษ จิตระดับ อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปดเผยวาจากงานวิจัยเรื่อง การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรบัการเปดตลาดอาเซียน ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา ตอไปอาชีวศึกษาจะกลายเปนเสนเลือดใหญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศแทนอุดมศึกษา เพราะเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ประเทศไทยจะกลายเปนศูนยกลางใน
เรื่องตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งแรงงานฝมือจะกลายเปนที่ตองการ ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงควร
หันมาใหความสําคัญกับการเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะเรื่องความคิดสรางสรรค เพราะที่ผาน
มาสังเกตไดวาเด็กไทยมีทักษะเรื่องงานฝมือที่ดีมาก จนสามารถชนะการประกวดระดับประเทศได แตที่ยังเปน
จุดออนคือไมมีการพัฒนาแรงงานฝมือเหลาน้ีใหตอเน่ืองในอีก 3 ปขางหนาอาชีวศึกษาของไทยจะตกหลุมดํา 
เพราะประเทศเพื่อนบานก็มีเปาหมายจะเขามาขายแรงงานในบานเราเชนกัน เทากับวาอัตราการแยงงาน
ภายในประเทศจะเพิ่มข้ึนเปน 1 ตอ 10 จากปจจุบันอยูที่ 1 ตอ 4  
          นายสมพงษกลาวตอวา เห็นวาขณะน้ีเหลือเวลานอยแลวดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ควรจะเลิกทะเลาะกัน เพราะเรื่องน้ีถือเปนประเด็นที่ทําให สอศ.ไมพัฒนา และติดหลมไป
เรื่อยๆ ซึ่งการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 19 แหง ถือวามาถูกทาง แตตองพยายามดึงภาคเอกชนเขามามี
สวนรวมในการผลิตบัณฑิตเพื่อออกสูตลาดแรงงาน 
          ที่สําคัญ ผมคิดวารัฐมนตรีชวยวาการ ศธ.ที่มาดูแล สอศ.จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับ และ
สงเสริมใหอาชีวะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีความคิดที่สอดคลองกับอาเซียนดวย ขณะเดียวกัน ใน
สวนของภาครัฐตองพยายามหาแนวทางเปลี่ยนคานิยมของพอ แม ผูปกครอง ที่ไมอยากสงลูกมาเรียนสาย
อาชีวะ เพราะกลัววาจะมีปญหาเรื่องเด็กตีกันนายสมพงษกลาว 

          ที่มา: หนังสือพิมพมติชน 

 


